

**ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ**

เลขที่ **02 /2559**

**เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเชื่อมกันลำรางระบายน้ำ อุโมงค์**

**เขตการเดินรถที่ 1**

.....

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างเชื่อมกันลำรางระบายน้ำ  
อุโมงค์ เขตการเดินรถที่ 1

ราคากลางของการก่อสร้างเชื่อมกันลำรางระบายน้ำ อุโมงค์ เขตการเดินรถที่ 1 ครั้งนี้เป็นเงิน  
ทั้งสิ้น **365,600-บาท** (สามแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้**

- 1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว**
- 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ**
- 3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การขนส่ง  
มวลชนกรุงเทพ ณ วันสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
ในการสอบราคาครั้งนี้**
- 4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น**
- 5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ**
- 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล  
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ**
- 7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน  
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้**
- 8. เป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน ไม่น้อย  
กว่า **180,000-บาท** และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย  
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การเชื่อถือได้ โดยต้องนำ  
หนังสือรับรองของคู่สัญญามาประกอบการยื่นเอกสารสอบราคาด้วย**

9 ต้องจัดวิศวกรโยธาที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรในระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 เป็นผู้ควบคุมงานนี้จนกว่างานจะแล้วเสร็จตามสัญญาโดยให้ผู้เสนอราคานำสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม บัตรประจำตัวของวิศวกรซึ่งออกให้โดย กว.พร้อมทั้งหนังสือรับรองของวิศวกรผู้นั้น รับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งงานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบและรายการสัญญาขององค์การ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการสอบราคาในวันเดียวกับเวลาที่ยื่นเอกสารสอบราคา

10 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ขอเอกสารข้อกำหนดในการสอบราคานี้ จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

#### กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

ดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ อุโมงค์เบง เพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม โดยจะต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากไม่มารับฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ในวันและเวลาตามที่กำหนดไว้ ถือว่ารับทราบและยอมรับรายละเอียดที่องค์การแจ้งให้ทราบแล้ว และจะถือเป็นข้ออ้างใดๆ มิได้ สอบถามข้อมูล นายสนาม ผดุงจักร โทร. 02-552-0885-6

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทำการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสำนักงานรับซองสอบราคา

ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารข้อกำหนดในการสอบราคา ได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 ในเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โดยสามมารถดาวน์โหลดแบบคำร้องขอแบบสอบราคา (บข.2) ได้ที่ [www.bmta.co.th](http://www.bmta.co.th) โทร.02 2460974 หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559

ลงชื่อ ยุกต์ จารุภูมิ

(นายยุกต์ จารุภูมิ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สำนักบริการและจัดซื้อ กลุ่มงานจัดซื้อ